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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ)  
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 

ครั้งที่ 2 / 2558  
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  
***************** 

 
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม 
ที่ปรึกษา 

๑. นายวรวุฒ ิฉวีชัย ผู้แทน หอการค้ากลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 แทน ประธานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย 

๒. นายธีระ วรพันธุ ์   แทน ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

จังหวัดนครราชสีมา 
 3. นายวินัย  วิทยานุกูล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/        ประธาน (ช่วงที่ 2) 
      แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 4. นางพรทิพย์  ยุทธวารีชัย  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา  

กลุ่มงานจังหวัดฯ แทน กรรมการและเลขานุการ 
5. นายณัฐนาท  สันทัดพร้อม  แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

 6. นายเอกรินทร์  บุญแต่ง  แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
 7. นายธีรเดช  วิทิตธรรมคูณ  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
 8. นายอภิวัตน์  พลสยาม   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  
จังหวัดชัยภูมิ 
 9. นายนาวีศักดิ์  จรรยาเจริญ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดชัยภูมิ  

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
 10. นางประไพศรี  วัฒนสาครกุล  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูม ิ
 11. นางชลทิชา  ลัดดาวลัย ์  แทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ 
 12. นายจิรวัธน์  อารีย์   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
 13. นายพันธุ์ธัช ศรีหาพล  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 14. นายสุรศักดิ์  ล าพา   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 

 

/จังหวัดบุรีรัมย์…. 
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จังหวัดบุรีรัมย์ 

 15. นายท านอง  ศรีเมือง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  

 16. นางสาวอัจจยารักษ์  ดอนชัย  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์    
 17. นายด ารง  ปลั่งกลาง   แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
 18. นายอนุชา  ชาญประโคน  แทน พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 19. นายธีรวัตน ์ศรีอาจหาญ  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
จังหวัดสุรินทร์ 

 20. นายถาวร  กุลโชต ิ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ประธาน (ช่วงที่ 1) 
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 

 21. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
 22. นางกรรณิการ์  พลบูรณ์ศรี  แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
 23. นางอรพิณ มะวิญธร   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 
 24. นายทัศนัย  พิริยาสัยสันติ  แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 
 25. นายชนม์บันลือ  วรรธนพันธุ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ 
 
หอการค้า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 26. นายรัชพล  ตระหนักยศ  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 1 
สภาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 27. นายสมศักดิ์  ศรีบัวรอด  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง 1  
 28. นายชาญกิจ  นานาประสงค์  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือตอนล่าง 1 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 29. นายเสมอ  จินดาพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต 5  
      แทน ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 30. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ผู้แทน สภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 31. นางสาววีรินท์ สราญจิต  ผู้แทน สภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 32. นายสวัสดิ ์ อิงศิริไพศาล  ผู้แทน สภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

33. นายธฤษณุ ขจรโกวิทย์  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 
คณะกรรมการไม่เข้าประชุม 

๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่ีปรึกษา) 
๒. ดร.ถวัลย์  มานะธัญญา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายทวินสันต์  โลณานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

/4.  นายจักริน .... 
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๔. นายจักริน  เชิดฉาย ผู้แทน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
๕. นายอิสรีย์  วราวงศ์กิตติ ผู้แทน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
๖. นายเกียงศักดิ์ ปาลีคุปต์ ผู้แทน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
๗. เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
๘. นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ผู้แทนอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
๙. นายมนตรี ด ารงมงคลกิจ ผู้แทนอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
๑๐. นายสุพจน์ ภัทรไพศาลสิน ผู้แทนอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
๑๑. หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา  
๑๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๓. พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองศาสตราจารย์สุเมธ  แก่นมณี รักษาการผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค 
     ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. นางสาวสริญญา  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ผู้ประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี  เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 1 (จังหวัดชัยภูมิ) 
 4. นายพัชรพล เพชรรัตน์   เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 1 (จังหวัดบุรีรัมย์) 
5. นายประหยัด  ไกลน์กานต์  ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ ๘ (นครราชสีมา) 
6. นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันตรี  ผู้แทน ส านักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 
7. นายไพโรน์  เร้าสุทธิ   ผู้แทน ส านักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 
8. นางศศิกานต์  อุดรไสว   ผู้แทน ส านักงานเทศบาลนครราชสีมา 
9. นายเกษมสุข อุตตมะ   ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) 
10. นายสนิท รัตน์ศฤงค์   ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
11. นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ  โครงการชลประทานนครราชสีมา 
12. นายไกรเลิศ ตรีสหรัฐ   โครงการชลประทานนครราชสีมา 
13. นางสาวเพียง  นิวัตตะโล  นักบริหารงานทั่วไป  
     ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
14. นางสาวณิชา  ทองบ่อ  ผู้ประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
15. นายเกียงศักดิ์ ภูศรีโสม  ผู้ประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

/18. นางสาว .... 
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16. นางสาวกนกพร จรบุรมย์  ผู้ประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
17. นางสาวภคริด พิจารณ์  ผู้ประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 18. นางสาวสุวิพัชร์  อิงศิริไพศาล  ผู้อ านวยการ K.magazine biz club Korat  
 19. นางจิตรสุรางค์  กบวภา  สื่อมวลชล TV 9  
 20. นางนิตยา  ส าเนียงใหม่  สื่อมวลชล ไทยทีวี 

21. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

22. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

23. นางสาวทองค า  รักวงษ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

24. นางสาวณัฐวรรณ  หลงศรี  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในที่
ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธาน              เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการ  

กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดราชการส าคัญ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงมอบหมายให้กระผมนายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในที่ประชุมแทน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รองรับรายงานการประชุม ฯ  
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24พฤศจิกายน 2557) 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย        - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24  
ฝ่ายเลขานุการฯ พฤศจิกายน 2557 และได้จัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เพื่อทราบและด าเนินการ      

ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว รวม 30 หน้า 
ดังนั้น หากมีค าหรือข้อความใด ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และ
ประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบด้วย เพื่อปรับปรุงแก้ไข  
ให้ถูกต้องต่อไป      
  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม กรอ.  ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 
 

/ระเบียบวาระ ... 



5 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ                    
ฝ่ายเลขา ฯ  3.1 ค าสั่งกลุ่มจังหวัดฯ ที่ 11 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม

ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ) ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558  

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย           ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้กลุ่มจังหวัด ฯ ปรับปรุงองค์ประกอบ 
ฝ่ายเลขา ฯ   ของ กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด ฯ ดังนั้น จึงได้ยกเลิกค าสั่งเดิม และแต่งตั้ง กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ ขึ้นใหม่ 
ประกอบด้วย 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธาน ฯ  

     - ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผูว้่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสุรินทร์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประธานเขต
พ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นรองประธาน ฯ 

     - กรรมการ ประกอบไปด้วย 
          - หัวหน้าส่วนราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เสนอ  
          - ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ ที่ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ เสนอ  

- ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ ที่ประธานสภาอุตสาหกรรม 
กลุ่มจังหวัด ฯ เสนอ          

- ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ ที่ประธานสภา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ เสนอ  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ฯ เสนอ 
          - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด  
     - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
     - หัวหน้าส านักงานจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด เลขาธิการหอการค้ากลุ่ม 

จังหวัด ฯ เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขา ฯ  
ทั้งนี้ มีประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อ านวยการส านักพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ปรึกษา 

   

อ านาจหน้าที่ หลัก ๆ คือ  
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจของ

กลุ่มจังหวัด ฯ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
- ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพื่อการพัฒนา 
การแก้ไขปัญหา อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ 

ฯลฯ                  
มติที่ประชุม   รับทราบ  

/3.2 ส านักงาน .... 
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  3.2 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้อนุมัติ
และเห็นชอบให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ด าเนินโครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรม ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 
6,000,000 บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มีนาคม 
2559 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  ในฐานะฝ่ายเลขาคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือการแก้ไขปัญหา  
ฝ่ายเลขา ฯ   ทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ขอแจ้งว่าส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้อนุมัติและเห็นชอบให้กลุ่มจังหวัด       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ด าเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรม 
ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 6,000,000 บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2558 – มีนาคม 2559 โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้          

 (1) เพ่ือเร่งพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของเครือข่าย
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์  ให้เกิดความเข้มแข็งและเชื่อมโยงมากขึ้นและต่อเนื่อง  

(2) เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ด้านการ
รวมกลุ่มเครือข่าย การบริหาร การจัดการ ด้านการตลาด และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างเป็นรูปธรรม  

(3) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดในการ       
เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ  

               (4) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในคลัสเตอร์ และระหว่าง 
คลัสเตอร์ รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มคลัสเตอร์ นอกกลุ่มคลัสเตอร์  และ
เชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านและต่างประเทศ  
 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ดังนี้  
- กลุ่มเป้าหมาย :  กลุ่มประกอบการด้านการท่องเที่ยวในแผนที่

เครือข่าย (Cluster Mapping)  ที่เป็นผู้ประกอบการหลัก และผู้ประกอบการรอง ได้แก่ 
ผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยว ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และร้านจ าหน่ายของที่
ระลึก  

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการต้นน้ า และปลายน้ า ได้แก่     
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ สินค้า OTOP กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหม อาหารแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสุขภาพ มัคคุ เทศก์ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ จังหวัดนครราชสีมา  
ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ สุรินทร์  

    พ้ืนที่ด าเนินงาน ดังนี้  
1) การประชุม ฯ การฝึกอบรม ฯ ด าเนินการในพ้ืนที่กลุ่มผู้ประกอบการ 

ท่องเที่ยว ในจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ สุรินทร์  
/ 2) การศึกษา .... 
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               2) การศึกษาดูงาน และการหาคู่ค้าทางธุรกิจภายในประเทศ ให้พิจารณา  

ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดที่ประสบผลส าเร็จ  ในด้านการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว  

3) การหาคู่ค้าทางธุรกิจในต่างประเทศ (AEC) จ านวน 1 ครั้ง ให้
พิจารณาด าเนินการในประเทศกลุ่มอาเซียน ที่มีความสนใจที่จะค้าขายกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

 

    กิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
1) กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย โดยการ

จัดท าแผนพัฒนาเครือข่าย (Cluster Roadmap) วิธีการ คือ จัดประชุมทบทวนการ
ด าเนินงานคลัสเตอร์ท่องเที่ยวระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ฯ  

2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย ประกอบด้วย 3 
กิจกรรมย่อย ดังนี้  

กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพใน
การด าเนินธุรกิจ โดยการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือยกระดับความร่วมมือของเครือข่าย
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด จ านวน 200 ราย  

กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการจัดอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการเรื่องการส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเจาะกลุ่มตลาดคุณภาพแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายในและ
ต่างประเทศ จ านวน 120 ราย  

                    กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกหรือ 
การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด โดยการด าเนินการ ดังนี้       

-  จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนา
ช่องทางตลาด Social Marketing ของตนเอง จ านวน 40 ราย  

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและหาคู่ค้าทาง
ธุรกิจภายในประเทศ 1 ครั้ง จ านวน 40 ราย  

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและหาคู่ค้าทาง
ธุรกิจในต่างประเทศ  (AEC) 1 ครั้ง จ านวน 20 ราย  
 

(3) กิจกรรม ก ากับ และติดตามการพัฒนาเครือข่าย โดยการติดตาม
การด าเนินโครงการ จ านวน 4 ครั้ง ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก 
สสว. หรือกระทรวงมหาดไทย แต่เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ ฯ กลุ่ม
จังหวัด ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างก าหนดขอบข่ายของงาน TOR ไว้แล้ว ขณะนี้  
อยู่ระหว่างจัดท าร่าง TOR ดังกล่าว ความคืบหน้าเป็นประการใด กลุ่มจังหวัด ฯ จะได้  
น าเรียนให้ทราบในคราวประชุม ฯ ครั้งต่อไป  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/3.3 กระทรวง ... 
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3.3 กระทรวงมหาดไทย อนุมัติโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดน 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) งบประมาณ 1,500,000 บาท ระยะเวลา
ด าเนินงาน มีนาคม – กันยายน 2558 

ดร. สุเมธ แก่นมณี  กระทรวงมหาดไทยอนุมัติโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดน       
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

เสนอโดย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
งบประมาณ 1,500,000 บาท ระยะเวลาด าเนินงาน มีนาคม – กันยายน 2558  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

     2) เพื่อน าผลของการสัมมนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
2.1) ข้อเสนอแนะในการสร้างความคิดเชื่อมโยงของ

ผู้ประกอบการ ในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ในการแบ่งหน้าที่การผลิตตามความช านาญ 
หรือตามห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม (Value Chain) 

2.2) แนวทางการพัฒนาช่องสายตะกู 
2.3) ข้อเสนอแนะในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เหมาะสม

ในพ้ืนที่ชายแดน ด้านจังหวัดสุรินทร์ 
2.4) ทราบถึงปัจจัยที่มีน้ าหนักท่ีเท่า หรือต่างกัน ต่อการเพ่ิม

การค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางการค้า 
2.5) ทราบปัญหา และผลของปัญหา เพื่อการแก้ไขการค้า

ชายแดนให้ดีขึ้น 
2.6) ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมการ 

ผลิตสินค้าบางส่วนที่ เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดของกลุ่มจังหวัด เพ่ือส่งออกให้กับ
ภาคเอกชนและตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีน 

2.7) ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ เกี่ยวกับการค้าชายแดนที่ เป็น
ประโยชน์ และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวกับการค้า
ชายแดน 

กลุ่มเป้าหมาย 
     1) ภาคราชการ 
     2) ภาคเอกชน 
     3) ภาคประชาสังคม 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ปัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ในระหว่างการด าเนินโครงการ ความคืบหน้าเป็นประการใดจะได้ น าเรียนในที่
ประชุม ฯ ในคราวต่อไป  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

/3.4 สรุปโครงการ.... 
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3.4 สรุปโครงการเมกกะโปรเจค  

ผู้แทนส านักงาน  ขอแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบว่าส านักชลประทานที่ 8 มีแผนการบริหารจัดการ 
ชลประทานที่ 8  น้ า (น้ าท่วม – น้ าแล้ง)ในเขตพ้ืนที่ส านักงาน ชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา 

(Maga Project) ทั้งหมด 9 โครงการ งบประมาณรวม 4,811,900,000 บาท ดังนี้ 
   1. โครงการบริหารจัดการน้ า(น้ าท่วม -น้ าแล้ง) ลุ่มน้ าล าตะคอง 

งบประมาณ 1,126,650,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ปีงบประมาณ ดังนี้ 
    - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 160 ล้านบาท 
    - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 776.65 ล้านบาท 
    - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 190 ล้านบาท 
   ผลลัพธ์ สามารถบริหารจัดการน้ าในล าตะคองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น และช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ า อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดน้ าต้นทุน    
ที่มีอยู ่อย่างจ ากัดและช่วยรักษาระบบนิเวศน์ พื้นที ่เศรษฐกิจเมืองนครราชสีมา        
มีความเสี่ยงในการเกิดน้ าท่วมลดลง ช่วยเหลือพื้นที่ 5 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอ  
สีคิ ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา และ อ าเภอ    
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รวม 58 ต าบล 646 หมู่บ้าน 177 ,000 
ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,030,000 ไร่  

   2. โครงการปรับปรุง Emergency Spillway และส่วนประกอบอ่ืนๆ 
เขื่อนล าพระเพลิง งบประมาณ 481,500,000 บาท  

   ผลลัพธ์ สามารถป้องกันความเสียหายกับที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และ
พ้ืนที่การเกษตรกรรม อันเนื่องจากอุทกภัยได้ไม่น้อยกว่าปีละ 300 ล้านบาท สามารถ
เก็บกักน้ าเพ่ิม 50 ล้าน ลบ.ม. สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ส่งน้ าได้อีก 18 ,000 ไร่ ผลผลิตทาง
การเกษตรในฤดูฝนและฤดูแล้ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของ
จังหวัดนครราชสีมา และสนับสนุนการผลิตน้ าประปาได้ ประมาณ 19.5 ล้าน ลบ.ม./ปี  

       โดยประชาชนได้รับประโยชน์ ประมาณ 3 ,000 ครัวเรือน ประชากร ประมาณ 
10,000 คน  

   3. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าลุ่มน้ าล าแชะ งบประมาณ 
250,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นปี 2 ปีงบประมาณ ดังนี้ 

    - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 65 ล้านบาท 
    - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 185 ล้านบาท 
   ผลลัพธ์ สามารถบริหารจัดการน้ าในล าแชะ ช่วยบรรเทาปัญหาน้ าท่วม

และภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการประหยัดน้ าต้นทุนที่มีอยู่ อีกทั้งยัง
ช่วยรักษาระบบนิเวศน์ในล าน้ าได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่ประมาณ 
25,000 ไร่ และมีระยะเวลาน้ าท่วมขังน้อยลง และเป็นแหล่งน้ าเสริมระบบกระจายน้ าของ
โครงการฯ 30,000 ไร่ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ในเขตพ้ืนที่ 
อ าเภอครบุรี จ านวน 6 ต าบล 25 หมู่บ้าน และช่วยเหลือ อ าเภอโชคชัย อ าเภอเฉลิม    
พระเกียรติ อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

 
  /4. โครงการปรับปรุง ... 
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   4. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าล าน้ ามูลตอนบน งบประมาณ 

300,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ 2 ปีงบประมาณ ดังนี้ 
    - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 96.6 ล้านบาท 
    - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 203.4 ล้านบาท 
   ผลลัพธ์ สามารถบริหารจัดการน้ าในล ามูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และเป็นการประหยัดน้ าต้นทุนที่มีอยู่อีกท้ังยังช่วยรักษาระบบนิเวศน์ล าน้ าได้ง่ายยิ่งขึ้น 
และช่วยเหลือพ้ืนที่ อ าเภอครบุรี อ าเภอโชคชัย อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอเฉลิม   
พระเกียรติ ประมาณ 15,000 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 75,000 คน 

   5. โครงการป้องกันบรรเทาภัยน้ าท่วมและภัยแล้งอ าเภอพิมาย 
งบประมาณ 706,700,000 บาท โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ 2 ปีงบประมาณ ดังนี้ 

    - ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 จ านวน 327.7 ล้านบาท 
    - ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 จ านวน 379 ล้านบาท 
   ผลลัพธ์ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่ เศรษฐกิจ 

อ าเภอพิมาย เขตพ้ืนที่โบราณสถาน และพ้ืนที่การเกษตร อันเนื่องมาจากอุทกภัยไม่น้อย
กว่าปีละ 1,000 ล้านบาท เพ่ือมีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น 13 ล้าน ลบ.ม. เพ่ิมพ้ืนที่
การเกษตร 77 ,300 ไร่ และช่วยเหลือพ้ืนที่น้ าท่วม 12 ต าบล ที่นาประมาณ 
200,000 ไร่ 

   6. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ าและระบบระบายน้ าในล าปลายมาศ 
งบประมาณ 328,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ 3 ปีงบประมาณ ดังนี้ 

    - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 60 ล้านบาท 
    - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 104 ล้านบาท 
    - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 164 ล้านบาท 
   ผลลัพธ์ ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับน้ าอย่างเพียงพอในการใช้ท า

การเกษตร และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ าหลากมีทางสัญจรในการขนส่งผลผลิต
สะดวก ท าให้ ราษฎรมีรายได้ เพ่ิมขึ้น  และลดความเสียหายเนื่องจ ากอุทกภัย          
สามารถช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกในเขตอ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการ
บริหารจัดการระบายน้ าในล าปลายมาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ราษฎรในเขต
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 543 ครัวเรือน 
และเลี้ยงสัตว์ได้ และช่วยเก็บกักน้ าในล าปลายมาศได้ประมาณ 1.7 ล้าน ลบ.ม.  

   7 . โครงการแก้มลิ งบึ งละหานลู กนกพร้อมอาคารประกอบ 
งบประมาณ 623,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ปีงบประมาณ ดังนี้ 

    - ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 จ านวน 423 ล้านบาท 
    - ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 จ านวน 200 ล้านบาท 
   ผลลัพธ์ หากด าเนินการพัฒนาดังกล่าว คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้  
    - ส่งน้ าให้กับพื้นที่การเกษตร นาปี ประมาณ 10,000 ไร่ นา

ปรัง ประมาณ 5,000 ไร่  
 

/- ส่งเสริมอาชีพ .... 
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               - ส่งเสริมอาชีพประมง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เป็นอาหาร และส่ง

จ าหน่ายในท้องตลาด เช่น ปลาดุก ปลาช่อน กุ้งขาว ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี         
   - เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรตลอดจน
เลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่ต าบลบ้านเหลื่อม จ านวนประมาณ 763 ครัวเรือน ประชากร 
2,349 คน รวมทั้งพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง  

     8. โครงการบรรเทาภัยปัญหาการขาดแคลนน้ าและปัญหาน้ าท่วม 
 อ าเภอช านิ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการจัดหาแหล่งน้ าสนับสนุน
การขยายตัว ของจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 603,900,000 บาท  

   ผลลัพธ์ หากด าเนินการพัฒนาดังกล่าว คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้  
    -  ลดน้ าหลากจากต้นน้ าในช่วงฤดูฝน ช่วยลดความรุนแรง
ของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ าล าปลายมาศ  

    -  บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่น้ าท่วมบริเวณอ าเภอช านิและพ้ืนที่
โดยรอบ  

    -  เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าในล าน้ าเดิม 
    -  เป็นแหล่งน้ าสนับสนุนการขยายตัวของเมืองบุรีรัมย์  

9. โครงการแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาภัยน้ าท่วมและน้ าแล้ง ในลุ่มน้ า 
ล าห้วยทับทัน จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 392,150,000 บาท  

ผลลัพธ์ หากด าเนินการพัฒนาดังกล่าว คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้  
 -  การบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าล าห้วยทับทันตั้งแต่ตอนต้น

น้ าจนถึงปลายน้ า จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปอย่างมีระบบและมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูล
ในการบริหารจัดการน้ า  

 -  เป็นแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค 1,811 ครัวเรือน และ
การเกษตรกรรมของราษฎร 3,800 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาน้ าแล้งในพื้นที่โครงการได้  

 -  เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ า 5,640,000 ลูกบาศก์เมตร 
และชะลอน้ าหลากในช่วงฤดูฝน ช่วยบรรเทาปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่โครงการได้ 

 -  เป็นแหล่งน้ าต้นทุนโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
กระจายน้ า  

 

ผู้แทนแขวงทางหลวง  ขอแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบว่า แขวงทางหลวงชนบทที่ 5 ได้ก าหนดแผนงาน 
ชนบทที่ 5  พัฒนาโครงการ Maga Project ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยโครงการ

ก่อสร้างถนนตามผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 
2,402,947,000 บาท ดังนี้ 

   1. ก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมนครราชสีมา อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จ านวน 16.323 กม. งบประมาณ 1,489,864,000 บาท ผลการ
ด าเนินงานแล้วในภาพรวม 22% ทางหลวงชนบทในเขตพ้ืนที่  

   2. ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟสาย นม.1001 แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ
331,914,000 บาท ผลการด าเนินงานแล้ว 74.48%  

/3. โครงการ ... 
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   3. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพ่ือการท่องเที่ยว สาย นม.

3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง 9.629 กม. งบประมาณ 78,000,000 บาท  

   4. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพ่ือการท่องเที่ยว (ทางจักยาน) 
สาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านมะปรางค์ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 46,230,000 บาท 

   5. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพ่ือการท่องเที่ยว (ทางจักยาน) 
สาย นม.3138 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 111,939,000 บาท 

   6. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ สาย นม.3024 แยกทาง
หลวงหมายเลข 226 – บ้านโนนม่วง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณ 345,000,000 บาท 

  
ผู้แทนนายกเทศมนตรีนคร ขอเสนอโครงการจัดหาน้ าดิบ เพ่ือผลิตน้ าประปาจากแหล่งน้ าล าตะคองมายัง      
นครราชสีมา โรงกรองน้ าบ้านมะขามเฒ่า เทศบาลนครนครราชสีมาโดยส านักประปาเทศบาลนคร

นครราชสีมาให้บริการน้ าประปาในเขตเทศบาลครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 37.5 ตาราง
กิโลเมตร โดยพ้ืนที่โดยรอบประกอบด้วย กองทัพภาคที่ 2 เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม
เทศบาลต าบลหัวทะเล เทศบาลต าบลหมื่นไวย เทศบาลต าบลหนองจะบก เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ในรัศมี 1 ตารางกิโลเมตรตาม
แนวเขตเทศบาล คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากรที่ใช้
น้ าประปา จ านวน 300,000 คนไม่รวมประชากรแฝง มีความต้องการใช้น้ าประปา 
จ านวน 125,000 ลบ.ม/วัน เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีการเจริญเติบโตทางด้าน
ประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ท าให้ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ใน
เพ่ิมขึ้น ซึ่งปัจจุบันท าให้เกิดการขาดแขลนการใช้น้ าอย่างมากคิดเป็นจ านวน 29,000 
ลบ.ม./วัน ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมาสามารถ
ผลิตน้ าประปาได้เพียง 96,000 ลบ.ม./วัน โดยรับน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าล าตะคอง มา
ผลิตน้ าประปาในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. ดังนี้  

1. ส่งผ่านเส้นท่อ วันละ 70,000 ลบ.ม. โดยท่อส่งน้ าดินผ่านการใช้ 
งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพเก่าและแตกช ารุด มีการซ่อมแซมอยู่เป็นประจ า ท าให้
ประสิทธิภาพท่อส่งน้ าลดลง ท าให้สิ้นเปลืองทางด้านงบประมาณ และไม่สามารถส่งน้ า
ได้ตามต้องการ 

2. การสูบน้ าจากคลองธรรมชาติวันละ 30,000 ลบ.ม. หากปีใดเป็น 
ฤดูแล้งท าให้แหล่งน้ าธรรมชาติมีน้อย ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี 
เป็นช่วงวิกฤติเกิดภัยแล้งขาดแคลนน้ าดิบมาโดยตลอด  
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลนครนครราชสีมา จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
จัดหาน้ าดิบเพ่ือน ามาผลิตน้ าประปาและจึงเป็นที่มาในการเสนอโครงการจัดหาน้ าดิบ 
เพ่ือผลิตน้ าประปาจากแหล่งน้ าล าตะคองมายังโรงกรองน้ าบ้านมะขามเฒ่า เทศบาลนคร  

/นครราชสีมา .... 
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นครราชสีมา โดยก่อสร้างอาคารรับน้ าดิบบริเวณหน้าเขื่อนระบายน้ ามะเกลือใหม่    
วางท่อส่งน้ าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. โดยเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ าเดิม       
ยาว 1.69 กม. มายังอาคารรับน้ า วางท่อส่งน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. 
จากอาคารรับน้ า มาตามคลองส่งน้ าชลประทานโดยมีความยาว 34.23 กม. มายังโรง
กรองน้ าบ้านมะขามเฒ่า ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 649,168,000 บาท 
โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี ประโยชน์ที่ความว่าจะได้รับจากโครงการนี้     
มีประชากรที่ต้องการใช้น้ า จ านวน 300,000 คน ใช้น้ า จ านวน 125,000 ลบ.ม./
วันรับน้ าจากแหล่งน้ าล าตะคอง ผ่านท่องส่งน้ าจ านวน 70,000 ลบ.ม./วัน โดยมีค่า
ไฟฟ้าในการส่งน้ า 3,000,000 บาท/เดือน จากคลองธรรมชาติ 30,000 ลบ.ม./วัน 
และจากบ้านใหม่หนองบอน 20,000 ลบ.ม./วัน จากโครงการนี้  จะได้รับน้ า 
100,000 ลบ.ม./วัน โดยไม่มีค่าไฟฟ้า และยังช่วยแก้ไขปัญหาแย่งชิงน้ าระหว่างภาค
เกษตรกรรม อุสาหกรรม และการอุปโภคและบริโภค สามารถบริการน้ าเพ่ิมเติมทั้งใน
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จากประชากร 300,000 คน เป็น 600,000 คน/
วัน ในรัศมีจากเดิม 1 กิโลเมตร เป็น 3 กิโลเมตร โดยมีน้ าใช้อย่างเพียงพอและ
สม่ าเสมอลดอัตราการโยกย้ายของประชากรในเขตชนบทเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ช่วย
พัฒนากิจกรรมต่างๆทางด้านการค้า อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจและส่งผลการ
กระจายรายได้และ ลดอัตราการว่างงาน และส่งผลดีถึงเศรษฐกิจโดยรวม และรองรับ
การเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน ช่วยประหยัดพลังงานของชาติในการจัดหาน้ าดิบที่ใช้ระบบ
สูบน้ าในปัจจุบัน เป็นระบบแรงโน้มถ่วงซึ่งไม่ต้องใช้พลังงาน ในการด าเนินการสามารถ
ประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้าประมาณปีละ 43.40 ล้านบาท จากการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของโครงการ มีความเหมาะสมในการลงทุน มีอัตราค่าตอบแทนการลงทุน 
(IRR) เท่ากับร้อยละ 10.74 โดยมีจุดคุ้มทุนในระยะเวลา 19 ปี 
 

ผู้แทนส านักงานเทศบาลนคร เรื่องความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลนคร
นครราชสีมา  นครราชสีมา (ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน) เทศบาลนครนครราชสีมา ขอรายงาน 

ให้ที่ประชุมรับทราบตามที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้ด าเนินการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
ศูนย์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมาพ้ืนที่ 73 ไร่ ตามนโยบายการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่รองรับ      
การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย (Clustering) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรองรับปริมาณมูลฝอย ในพ้ืนที่  3 อ า เภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมือง
นครราชสีมา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอขามทะเลสอ มีความสามารถในการ
รองรับและก าจัดขยะมูลฝอย 230 ตัน/วัน ระบบก าจัดขยะมูลฝอยประกอบด้วย ระบบ
คัดแยกขยะ ระบบหมักขยะอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เนื่องจากภายหลังการก่อสร้าง
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จ และเปิดด าเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2555 มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอยเข้ามาใช้บริการ ก าจัดขยะฝอย
มากขึ้น (ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 36 แห่ง) ท าให้มีปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ต้องการก าจัดมากกว่า 400 ตัน/วัน แต่เทศบาลมีพ้ืนที่จ ากัด ไม่สามารถขยาย
หรือจัดหาพ้ืนทีเพ่ิมเติมในการก าจัดขยะได้อีก และมีแนวโน้มจะถูกใช้งานจนเต็มพ้ืนที่ใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เทศบาลนครราชสีมา มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจึง

/ได้ด าเนินการ .... 
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ได้ด าเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่2 วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับระบบเดิมและสามารถก าจัดขยะส่วนเกินได้ทั้งหมด เหลือขยะ
ไปฝังกลบน้อยที่สุด โดยการก่อสร้างในพ้ืนที่ เดิม รวมถึงค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึน  

จากผลการศึกษา พบว่าเทคโนโลยีการจัดการขยะฝอยที่เหมาะสม ได้แก่    
การเพ่ิมระบบก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือรองรับปริมาณขยะคัดทิ้งจากระบบคัดแยก ด้วย
เทคโนโลยีเตาเผาขยะผลิตพลังงานความสามารถในการก าจัดขยะ 500 ตัน/วัน มูลค่า
โครงการ 2,250,000,000 บาท โดยมีองค์ประกอบของโครงการ ประกอบด้วย 

1. การปรับปรุงระบบคัดแยกขยะส่วนหน้าของระบบเดิม 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหมักแบบไม่ใช้อากาศ 
3. การก่อสร้างอาคารรับขยะแบบบ่อพัก (Receiving Pit) ขนาด 550 ตัน/วัน 
4. การก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน ขนาด 250 ตัน/วัน 
5. การก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า ขนาด 4.50  

เมกกะวัตต์ จ านวน 2 ชุด 
  6. การก่อสร้างระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรองฝุ่นกึ่งแห้ง 
เทศบาลนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสร้างระบบเตาเผาขยะผลิตพลังงาน 
นอกจากจะเป็นการก าจัดขยะแล้วยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ประโยชน์ภายใน
โครงการได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนของรัฐบาล
ที่ก าหนดส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Adders) ท า
ให้การลงทุนในโครงการ ดังกล่าว มีความเป็นไปได้ในการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การลงทุน เทศบาลฯ จึงได้จัดท ารายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการมีส่วนร่วมของ
เอกชนในโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 โดยผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารจัดการตามลักษณะสัญญาสัมปทานแบบ Build Operate and Transfer (BOT) 
ซึ่งเอกชนจะต้องจัดหาเงินลงทุนทั้งระบบหรือบางส่วน รวมถึงการเดินระบบตลอดอายุ
สัญญา โดยให้เอกชนรับค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยจากเทศบาล และกรณีเอกชนเสนอ
ขอมีผลตอบแทนจากการเดินระบบ เช่น พลังงานที่ผลิตได้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ให้ถือว่า
ผลพลอยได้เหล่านั้นเป็นผลตอบแทนที่ เอกชนผู้ลงทุนจะได้รับ และมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ก าหนดว่า “ให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการต่อรัฐมนตรี
กระทรวง เจ้าสังกัด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการเสนอเรื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการและให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอส านักงานต่อไป”ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบต่อผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
แล้ว และเทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดส่งรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการมี
ส่วนร่วมของเอกชนในโครงการก่อสร้างระบบขยะมูลฝอย ระยะที่  2 ให้กับส านัก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พิจารณาแล้ว 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/ระเบียบวาระ .... 
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ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1 จังหวัดนครราชสีมา ขอรับการสนับสนุนโครงการ Maga Project  
ผู้แทนแขวงทางหลวง  ขอเสนอแผนงานพัฒนาโครงการ Maga Project ในเขตพ้ืนที่ จังหวัด 
ชนบทที่ 5  นครราชสีมา เพ่ิมเติมแผนเสนอโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 820,000,000 บาท เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอไปยัง กรอ. ส่วนกลาง ดังนี้ 

   1. แก้ไขปัญหาการจราจร ก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร สาย นม.
1120 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ อ าเภอเมือง จังหวีดนครราชสีมา 
ระยะทาง 6.1 กม. งบประมาณ 500,000,000 บาท 

   2. โครงการถนนสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจีสติกส์ สาย นม.3060 แยก 
ทล.304 – บ้ านซับพลู  อ าเภอวังน้ าเขียว จั งหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 
320,000,000 บาท 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ควรสนับสนุน 2 โครงการ และรายงานไปยัง กรอ. ส่วนกลาง 

เพ่ือสนับสนุนโครงการดังกล่าว 
 

 4.2 จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย 
จัตุรัส – ชัยภูมิ – เลย - หนองบัวล าภู  

หัวหน้าส านักงาน              เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายจัตุรัส – ชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ – หนองบัวล าภู – เลย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอไปยัง กรอ. ส่วนกลาง

ดังนี้ 
     

      โดยมีการก าหนดจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัด
ชัยภูมิ เพ่ือศึกษาความเหมาะสมขอการก่อสร้างทางรถไฟ 2 สายทาง ได้แก่ แนว
เส้นทางเลือกที่ 1 สายจัตุรัส – ชัยภูมิ – เลย – หนองบัวล าภู และเส้นทางเลือกที่ 2 
สายล านารายณ์ – เพชรบูรณ์ – เลย – หนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558   
ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ   
ที่ผ่านมาในการประชุมดังกล่าว ได้รับฟังข้อมูลของวิทยากรของบริษัทที่ปรึกษาในเรื่อง
ของการผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม ที่ยึดปัจจัยหลัก 3 ด้านได้แก่ ปัจจัย
ด้านวิศวกรรมและจราจร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงิน และปัจจัยด้านผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้เห็นการแสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้นขององค์กร
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดชัยภูมิเป็นความคิดเห็นของพ่ีน้องประชาชน
ชาวจังหวัดชัยภูมิที่แท้จริงมีการรวมกันเรียกร้องในรูปแบบป้ายต่างๆ ในเขตชุมชนทั้ง
จังหวัด มีการพูดคุยถกเถียงกันในทุกวงการและสถาบันการศึกษา รวมทั้งมีการปั่น     
จักรยานจากตัวเมืองชัยภูมิไปยังสถานีรถไฟจัตุรัส ระยะทาง 42 กิโลเมตร เพ่ือเรียกร้อง  
ให้มีการสร้างทางรถไฟจากสถานีจัตุรัสไปจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือไปยังจังหวัดเลย จังหวัด
ชัยภูมิจึงขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายจัตุรัส – ชัยภูมิ – เลย – 
หนองบัวล าภู นั้นเป็นเส้นทางที่ผ่าน 4 จังหวัด 15 อ าเภอ ระยะทาง 333 กิโลเมตร 
เนื่องจากเห็นว่ามีปัจจัยทีเ่อ้ือต่อการลงทุนก่อให้เกิดความคุ้มค่าของโครงการ ฯ ดังนี้ 

 
/1. เป็นเส้นทาง ... 
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    1. เป็นเส้นทางที่ผ่าน 4 จังหวัด คือชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวล าภู 

และเลย ประชาชนได้รับประโยชน์ 2.6 ล้านคน จะมีการเดินทางและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัดและจังหวัดข้างเคียงอ่ืนๆ ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี 

    2. เส้นทางที่ผ่านจังหวัดชัยภูมิ มองในด้านการขนส่งอุตสาหกรรม    
มีสินค้าส าคัญที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ เช่น เหมืองแร่โปแตซ ที่อ าเภอ   
บ าเหน็จณรงค์ โรงงานแป้งขนาดใหญ่  ที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
ประมาณ 4 โรงงาน โรงงานน้ าตาล อีก 3 -4 โรงจะได้ใช้ประโยชน์จากการผ่านของ
รถไฟสายนี้ 

    3. เส้นทางที่ผ่านจังหวัดชัยภมูิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวล าภู 
ถึงจังหวัดเลย สภาพพ้ืนที่ที่รถไฟจะผ่านพ้ืนที่ราบ ไม่รบกวนสภาพพ้ืนที่ของทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม แม้จะผ่านเขตที่มีชุมชน
หนาแน่น แต่พี่น้องประชาชนยินดีจะใช้บริการรถไฟ และยินดีให้ความร่วมมือ ประกอบ
กับยังมีพ้ืนที่ว่างอีกจ านวนมาก หากต้องการเวนคืนที่ดิน มีการจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสม พ่ีน้องประชาชนรับได้และยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี 

 
เลขาธิการหอการค้า   เส้นทางรถไฟสาย จัตุรัส – ชัยภูมิ – หนองบัวล าภู – เลย เป็นแผนแม่บทท่ี 
จังหวัดชัยภูมิ  การรถไฟระบุไว้แล้วไม่ต่ ากว่า 25 ปี ต่อมามีเส้นทางที่ตัดจากล านารายณ์ จังหวัด

เพชรบูรณ์ตัดมาที่จังหวัดเลยไปสิ้นสุดที่หนองบัวล าภูมาเปรียบเทียบกันจึงจัดตั้งที่
ปรึกษาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ที่รถไฟจะผ่านซึ่งวันที่ 20 เมษายน 
2558 เป็น Final ครั้งสุดท้ายที่ชัยภูมิ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมสรุปข้อมูลโครงการ
ดังกล่าว มีมูลค่าการก่อสร้างที่จังหวัดชัยภูมิ อยู่ที่ 7 หมื่นกว่าล้านบาท เส้นเพชรบูรณ์มี
มูลค่าการก่อสร้างประมาณ แสนกว่าล้านบาท จะแตกต่างจากจังหวัดชัยภูมิสามหมื่น
กว่าล้านบาท ส่วนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเราอยู่ที่ 9% ของจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่ 
8% จ านวนประชากรที่จะได้ใช้บริการจะแตกต่างกันประมาณ 5 แสนคน ทางรถไฟ ฯ
โครงการที่จังหวัดชัยภูมิขอรับการสนับสนุนนี้ก็คือสายที่หนึ่ง สายจัตุรัส – บ้านเขว้า – 
แก้งคร้อ –ชุมแพ - หนองบัวล าภู และไปสิ้นสุดที่จังหวัดเลย เส้นทางรถไฟสายนี้ได้
ส ารวจความเห็นจากประชาชนจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น รวม 4 จังหวัด 15 อ าเภอ 40 กว่าสถานี ระยะทาง 333 กม. การรถไฟและ
บริษัทที่ปรึกษา ได้สรุปแล้วว่าเส้นทางรถไฟสายนี้เป็นเส้นที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด    
พูดถึงเส้นทางรถไฟสายนี้มีโรงงานน้ าตาล 5 แห่งมูลค่าการส่งน้ าตาล ที่ส่งออกมีจ านวน 
70-80% โรงงานน้ าตาลทั้ง 5 แห่งนี้ใช้รถบรรทุกส่งน้ าตาลไปที่ท่าเรือ ปีหนึ่งมูลค่า   
ไม่ต่ ากว่า 2 พันล้าน มีเหมืองแร่โปแตซ ที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ซึ่งมีเนื้อที่อยู่ที่ 9,700 
ไร่ สัมปทาน 25 ปี จะมีแร่โปรแตซที่ขุดขึ้นมา 1 ปี ประมาณ 1.15 ล้านตัน ถ้าเต็ม
รูปแบบรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะมีมูลค่าการขนส่งประมาณ 3,000 ล้านบาท/
ปี เหมืองแร่โปรแตซที่ชัยภูมิ ถือเป็นเหมืองแร่โปรแตซ แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งอีก 
3 ปีข้างหน้าจะผลิตได้เต็มรูปแบบ และตอนนี้บริษัทเหมืองแร่โปรแตซอาเซียนจ ากัด     
ได้ซื้อที่ดินเพ่ือเชื่อมต่อรถไฟซึ่งเชื่อมรถไฟสาย ล านารายณ์ บัวใหญ่ เพ่ือใช้ในระบบขนส่ง 
ถ้าโครงการนี้เป็นไปตามที่  บริษัทที่ปรึกษาและการรถไฟ ฯ เห็นชอบกับเส้นทางนี้ 
ระยะเวลาในปี พ.ศ. 2559 – 2560 นี้จะได้ออกแบบและส ารวจปี พ.ศ. 2561 – 2562     

/จะเป็นทาง .... 
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จะเป็นทางเวนคืนที่ดิน ระยะเวลา ในการก่อสร้างจะเริ่มใน พ.ศ. 2563 – 2567 ถ้า
เป็นไปตามโครงการนี้ เป็นเส้นทางที่ชาวจังหวัดชัยภูมิรอคอยมาเป็นเวลานานและสิ่ง
ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางสายนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่มีมูลค่ามากมาย และเป็นเส้นทางที่
มีความคุ้มค่ามาก 

 
ประธานสภาอุตสาหกรรม   การขอรับการสนับสนุนโครงการโปรเจครถไฟสาย จัตุรัส – ชัยภูมิ – หนองบัวล าภู  
กลุ่มจังหวัด ฯ  – เลย นั้นรถไฟสายนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกถือว่าเป็นโครงการที่จังหวัดชัยภูมิได้รับ

ผลประโยชน์ ในแง่ของสินค้าด้านเกษตรกรรม ที่ส่งออกต่างประเทศทั้งตอนเหนือที่ผ่าน
เส้นทางท่าลี่ รวมทั้งการขนถ่ายสินค้า ประกอบกับความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้มี
เพียงแค่เท่านี้ ยังมีความคุ้มค่าทางด้านสังคม และทางด้านการท่องเที่ยวด้วย เนื่องด้วย
ชาวจังหวัดชัยภูมิถือว่ามีประชากรที่มีจ านวนมากพอสมควร และเป็นจังหวัดที่ได้รับ
ผลประโยชน์ของโครงการเส้นทางรถไฟเส้นนี้  และจะมีทั้งจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา        
ที่อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวล าภู สภาอุตสาหกรรม  
จึงขอส่งเสริมเพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว 

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด   จังหวัดชัยภูมิได้ขอรับการสนับสนุนเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการเส้นทางรถไฟ 
นครราชสีมา สายดังกล่าว ซ่ึงบริษัทที่ปรึกษาของการรถไฟ จะสรุปว่าจะสร้างเส้นทางท่ี 1 หรือ 
(ประธาน) เส้นทางที่ 2 หรือเส้นที่ 3 ซึ่ง ประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย คือ  

พลโทชาญชัย ภู่ทอง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 พ่ึงเกษียณเมื่อปีที่ผ่านมา ในฐานะที่เป็น   
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ถ้ารถไฟผ่านเส้นทางดังกล่าว จะเกิด
ประโยชน์ เรื่องความคุ้มค่าทางด้านการขนส่งทางรางจะมีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ   
ก็มีความประหยัดมากที่สุดอีกทั้งจะได้ทั้งเส้นทางขนส่งและเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ การจะเดินทางไปมาหาสู่อะไรต่างๆ ก็เกิดประโยชน์ มูลค่า 
การลงทุนทางการรถไฟ เก็บไว้ในการพิจารณากันอีกครั้งในภายหลัง  ณ ตอนนี้ให้
เตรียมการความพร้อมของโครงการและเส้นทางสายนี้ น่าจะเหมาะสมกว่ าเส้นอ่ืนๆ   
ถ้าเราเห็นว่าเหมาะสม เราก็จะต้องผลักดันต่อไป เป็นรถไฟรางคู่ ขนาด 1.435 ส่งไปที่
ท่าลี่ จังหวัดเลย ซ่ึงจะมีสะพานที่เชื่อมต่อกันส่งผลดีเพ่ิมข้ึน  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และควรสนับสนุน การด าเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ และ
รายงานไปยัง กรอ. ส่วนกลาง เพ่ือให้การสนับสนุนโครงการ ดังกล่าว 

 

  4.3 จังหวัดบุรีรัมย์ ขอรับการสนับสนุน จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
   (1) การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร 
   (2) การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูเป็นด่านถาวร 
ประธานหอการค้า  ได้รับมอบหมายจากทางหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุ่มจังหวัด ฯ ตอนล่าง 1 คณะสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ ในการประชุมในครั้งนี้  
 เพ่ือรับการสนับสนุนจากท่ีประชุม มี 2 เรื่อง คือ 
   1. การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากรจังหวัดบุรีรัมย์ 

ได้ก่อตั้งสนามบินมาประมาณ 10 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งกิจกรรมการบินมีปริมาณที่น้อยและ
การขนส่งการท่องเที่ยวน้อยลง ตลอดจนธุรกิจการท่องเที่ยว  น้อยลง แต่ปัจจุบัน
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ขยายและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวให้เพ่ิมพูนและสถานที่ในด้าน
การท่องเที่ยวเพิ่มมาขึ้นท าให้เศรษฐกิจช่วงนี้เพ่ิมมากข้ึนและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

/สนามบิน ... 
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สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบันมีสายการบินนกแอร์กับสายการบินแอร์เอเชีย      
ท าการบินวันละ 4 เที่ยว คือ ไปบุรีรัมย์ 2 เที่ยว และกลับกรุงเทพ 2 เที่ยว โดยมี
ผู้โดยสารมาใช้บริการค่อนข้างจะหนาแน่นสนามบินบุรีรัมย์ของเรานอกจากจะใช้ใน
กิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์และมีจังหวัดสุรินทร์ได้มาใช้บริการที่นี้ ตลอดจนบางส่วน
ของจังหวัดมหาสารคามก็มาใช้บริการที่นี้ นครราชสีมา บางส่วน ก็มาใช้บริการที่
บุรีรัมย์เช่นเดียวกัน เพราะจังหวัดนครราชสีมามีสนามบินแต่ยังไม่มีกิจกรรม 
ทางการบิน จะเห็นได้ว่า ณ ปัจจุบันนี้การใช้สนามบินที่จังหวัดบุรีรัมย์นอกจาก 
ประชาชน ส่วนราชการ เราจะได้ใช้ ทั้งจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง ก็สามารถ
มาใช้บริการ สนามบินบุรีรัมย์ โดยจะมีรถตู้จากสายการบินเดินทางไปรับผู้โดยสาร  
จากตัวเมืองสุรินทร์ เพ่ือมาส่งที่สนามบินบุรีรัมย์ เป็นระยะทางที่ประมาณ 60 
กิโลเมตรโดยประมาณ จากที่ผมได้สัมผัสและได้ศึกษาหาข้อมูลในกลุ่มผู้ประกอบการ
ด้วยกันรู้สึกว่าได้รับความสะดวกและ มีความพึงพอใจในการที่จะมาใช้บริการสนามบิน
แห่งนี้ ณ ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าอีกสักประมาณ ระยะใหญ่ๆ กิจกรรมการบินของเราคงจะ
เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น บัดนี้  นอกจากจะให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่  เรายัง
ให้บริการให้กับประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงและชาวต่างชาติ เพราะว่าที่จังหวัด
บุรีรัมย์ จะมีการแข่งขังฟุตบอล และการแข่งขันเกี่ยวกับรถยนต์ทางเรียบ มอเตอร์ไซค์
ทางเรียบ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานระดับโลก และยังมีทีม
ฟุตบอลสโมสรที่มีชื่อเสียง ที่ไปแข่งขันในระดับ แมตส์ลีก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ก าเนิดขึ้น
จากการรวมตัวกันของสุดยอดทีมฟุตบอล 2 ทีม ของจังหวัดบุรีรัมย์ การรวมตัวกันของ 
บุรีรัมย์ พีอีเอ แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก 2554  ที่ท าคะแนนสูงสุดเป็นสถิติที่ไม่มีใครลบได้ 
กับ บุรีรัมย์ เอฟซี แชมป์ดิวิชั่น 1 ปี 2554 ที่เป็นต านานความยิ่งใหญ่ของชาวบุรีรัมย์ 
ก่อให้เกิดเป็น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สุดยอดทีมฟุตบอลของประเทศไทย ทีมฟุตบอลที่สร้าง
ประวัติศาสตร์ทีมแรกและทีมเดียวของประเทศ ไทย ที่คว้าแชมป์ 4 รายการ           
ใน ฤดูกาลเดียวกัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นสโมสรฟุตบอลไทยสโมสรเดียวที่ได้สิทธิเข้า
แข่งขันรายการเอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ ลีก 4 ปีติดต่อกัน และได้รับการยกย่องว่าเป็น 1    
ใน 10 ทีมฟุตบอลที่ดีที่สุด ในเอเชีย ด้วยผลงานการเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย เป็นสถิติ
ที่ดีที่สุดของสโมสรฟุตบอล จากประเทศไทย ณ วันนี้ศักยภาพของเราเริ่มมากขึ้นดังนั้น
สนามบินบุรีรัมย์ ท าให้จังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อเสียงและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่
แข็งแรง ส่งผลท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาดูการแข่งขันเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น  
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หรือ สนามบินบุรีรัมย์ (Buriram Airport) ที่ตั้งอยู่ที่ อ าเภอ 
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นท่า
อากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อก่อนเราใช้ในการบิน
ภายในประเทศ ในเมื่อเรามีศักยภาพและมีชาวต่างชาติที่จะเข้ามาดูกีฬาและชมการ
แข่งขันการแข่งรถยนต์ ระดับชาติ เพ่ือเป็นการรองรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามา เราควร
ได้รับการสนับสนุนในโครงการนี้ และจะเห็นได้ว่าสนามบินบุรีรัมย์ ความได้รับการ
ผลักดันขึ้นไปเป็นสนามบินศุลกากรเหตุผลก็คือ 1 การขนส่งเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ
ของอุปกรณ์ในการที่จะใช้ในการแข่งขันจะถูกส่งมาจากต่างประเทศและจะไปลงที่
สนามบินดอนเมืองก่อนและหลังจากนั้นจะมีการขนถ่ายสินค้าจากสนามบินดอนเมือง 
หรือสนามบินสุวรรณภูมิกลับมายังที่บุรีรัมย์ ซึ่งจะท าให้การเดินทางและการคมนาคม
ขนส่ง ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร ถ้าได้เป็นสนามบินศุลกากรหรือเป็นสนามบินนานาชาติ
เราก็จะสามารถใช้ขนถ่ายสินค้าและการคมนาคม และยังช่วยท าให้การน าสินค้าที่อยู่
ในภาคอีสานสามารถส่งออกต่างประเทศได้อีกด้วย อีกประการหนึ่งคือสาเหตุที่คนจะ 

/เข้ามาร่วม … 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนอกจากจะส่งสินค้าและยังส่งคนได้อีกด้วย การส ารวจข้อมูล
การจองห้องพักในบุรีรัมย์ มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ อันดับหนึ่ง คือนักท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่น รองลงมาประเทศจีน ถ้าโครงการนี้ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนตามที่
คาดหวังไว้ จะสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มจังหวัด ฯ เพ่ิมมากยิ่งขึ้น จังหวัดนครราชสีมา
เป็นสนามบินนานาชาติแต่ว่าไม่มีกิจกรรมทางการบินเลย  ดังนั้น การที่จะมาใช้
สนามบินจังหวัดนครราชสีมา และจะส่งคนไปที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ท าให้เกิดความยุ่งยาก
ในการเดินทาง ซึ่งสายการบินเค้าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ในเรื่องนี้แต่ที่ บุรีรัมย์ มีความ
เป็นไปได้สูงที่เราจะท าให้เป็นสนามบินนานาชาติและเป็นสนามบินศุลกากร ซึ่งจะได้
อ านวยความสะดวกให้กับทั้งจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ถ้าเรามี
สนามบินที่จะเป็นประตูออกไปสู่ต่างประเทศได้ มันไม่จ าเป็นว่าจังหวัดเรามาจะได้
ประโยชน์ อย่างเดียวสุรินทร์ก็จะได้ประโยชน์จังหวัดนครราชสีมาก็จะได้ประโยชน์และ
อย่างน้อยก็การท่องเที่ยวของเรานครชัยบุรินทร์ มันจะได้ต่อเนื่อง ให้เป็นยุทธศาสตร์
จังหวัด โดยให้มันเกิดเป็นรูปธรรม ที่จริงจัง สนามบินนี้ก็จะเป็นสนามบินที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับ 3 จังหวัดของเราอยู่อย่างมากจึงขอให้ที่ประชุมให้การสนับสนุนและ
ผลักดันโครงการนี้ด้วย  

 2. การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางสายตะกูเป็นด่านถาวร  
จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางสายตะกูนี้ ตั้งอยู่ที่ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสาย
ตะกู-จุ๊บโกกี ณ ช่องสายตะกู บ้านสายโท 6 ใต้ ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชา 
ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านกรวด กับอ าเภอบันเตียอ าปึล รวม 5 ต าบล 25 หมู่บ้าน การ
ติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า วัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ใช้ช่องสายตะกู-
จุ๊บโกกี เป็นช่องเขาธรรมชาติ และในวันที่ 14 กันยายน 2557 ได้มีการเปิดจุด
แลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือความมั่นคงและด้านมนุษยธรรม โดยเปิดท าการสัปดาห์ 2 วัน  
คือ วันศุกร์และวันเสาร์ โดยอยู่ในความดูแลของฝ่ายความมั่นคงตลอดมา จังหวัด
บุรีรัมย์และจังหวัดอุดรมีชัย ได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้มีการยกระดับจุด
แลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรม เป็นจุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่านแดนถาวรมา
เป็นล าดับ กล่าวคือ ในวันที่ 25 กันยายน 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อคราว
ประชุมนอกสถานที่จังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกระดับจุดผ่อนปรนช่องการค้าสาย
ตะกู-จุ๊บโกกี และพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไปวันที่  17 มิถุนายน 2556      
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เห็นชอบให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าสายตะกู -จุ๊บโกกี 
โดยจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมความพร้อมและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยข้องกับจังหวัดอุดรมี
ชัย จุดผ่อนปรนการค้าสายตะกู - จุ๊บโกกี  เปิดท าการสัปดาห์ละ 3 วันคือวันศุกร์ วัน
เสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น. เพ่ือท างานและประเมินผลร่วมกัน ก่อน
จะพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป จุดผ่านแดนสายตะกู-จุ๊บโกกี ได้เปรียบในเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การท่องเที่ยวและโลจิสตส์เป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ เป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงที่สั้นที่สุด จากกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-อุดรมีชัย-เสียมเรียบ 
ด้วยระยะทาง 610 กิโลเมตรเท่านั้น ระยะทางจากช่องสายตะกู ไปอ าเภอบันเตีย
อ าปึล ระยะทาง 30 กม. สภาพเป็นถนนราดยาง 20 กม. ลูกรัง 10 กม. จากอ าเภอ
บันเตียอ าปึลไป จังหวัดอุดรมีชัย ระยะทาง 48 กม. (ถนนราดยาง) จาก จังหวัด    
อุดรมีชัยไป จังหวัดเสียมเรียบ ระยะทาง 130 กม. (ราดยาง) รวมระยะทางจากช่อง
สายตะกูไปจังหวัดเสียมเรียบ (นครวัด-นครธม) 193 กิโลเมตร หมายเหตุ : บ้านสาย
โท 6 ใต้ ห่างจากด่าน 4 กม. และบ้านจุ๊บโกกี ห่างจากด่าน 5 กม. การเดินทาง : 
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เริ่มจากจังหวัดบุรีรัมย์ ไปอ าเภอประโคนชัย (44กม.) -อ าเภอบ้านกรวด (26 กม.) - 
นิคมสร้างตนเอง (3 กม.) -เลี้ยวซ้ายไปทาง อ าเภอกาบเชิง (5 กม.) และเลี้ยวขวาไป
ต าบลจันทบเพชร (6 กม.) ก็จะถึงด่าน จากด่านฝั่งไทย-เขมร จุดแลกเปลี่ยนสินค้า     
ห่างกันประมาณ 2 กม. จุดเด่น : ด่านจุ๊บโกกี ทางนักธุรกิจเขมรได้สร้างบ่อนกาสิโน 
ใหญ่ที่สุดตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา (อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ร้อยละ 20) 
ประเภทของสินค้าที่น ามาจ าหน่าย ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค ของป่า 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้ามือสอง ผลไม้ และสินค้าเบ็ดเตล็ดหลังจากเปิดจุดผ่อนปรน
การค้าชายแดนช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี ในวันนี้ อนาคตจังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นขนส่ง
สินค้าและกระจายสินค้า เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 ต่อไป การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางสายตะกู อ าเภอบ้าน
กรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตอนนี้เราได้เปิดมาแล้วเป็นการชั่วคราวอยู่  ณ ปัจจุบันนี้เราได้
ใช้งบประมาณท่ีทางส่วนราชการได้จัดสรรให้ตามท่ีน าเสนอได้ก่อนหน้านี้แล้วจะเห็นได้
ว่า ณ ปัจจุบันนี้เราได้มีการค้าขายที่ชายแดน ส่งเข้าส่งออก ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวไป
ใช้บริการนะจุดผ่อนปรนค่อนข้างจะหน้าตาและที่ผ่านมานี้เราใช้วิธีไม่เหมือนจังหวัด
สุรินทร์ที่สุรินทร์นี้จะมีหน่วยงานที่คอยมาก ากับดูแล ตลอดจนเรื่องของศุลกากรที่
ชายแดนส าหรับบริเวณนั้นโลเคชั่น ของเราเป็นโลเคชั่นที่ค่อนข้างที่จะดีมากโดยที่มี
ทางเข้าทางออกที่จะไม่สะดวกมากนัก ในการที่จะส่งรถบรรทุกเข้าไปในชายแดน
ส าหรับการขนส่งสินค้า เข้าไปในประเทศกัมพูชาจะท าได้สะดวกมากกว่าแต่ว่าปัจจุบัน
นี้ทางฝ่ายกัมพูชายังเป็นถนนลูกรังยังไม่ได้มีการพัฒนาให้เป็นถนนลาดยางส่วนที่เป็น
เมืองที่เราข้ามไปเป็นจังหวัดอุดรมีชัยกับจังหวัดสุรินทร์ส่วนอีกด้านหนึ่งเราจะติดกับ
จังหวัดพระตะบอง 2 จังหวัดนี้ถือว่าเป็นจังหวัดอู่ข้าวอู่น้ า ตลอดจนเป็นเมืองตักกศิลา 
ในเมืองนี้ก็จะมีคนไทยเวียดนาม คนเขมรกัมพูชา คนไทยเชื้อสายกัมพูชา ขณะนี้หาก
เราช่วยกันผลักดันให้ช่องทางสายตะกูนี้เป็นด่านผ่านแดนถาวรมันจะช่วยส่งเสริม
ผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอมอย่างสมบูรณ์แบบ ที่สุด
เพราะว่าปัจจุบันนี้ ไปสะดุดอยู่ช่วงตรงกลางหมายความว่า จุดผ่านแดนสายตะกู-จุ๊บ
โกกี ยังได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และโลจิสตส์ เป็นอย่าง
ยิ่ง กล่าวคือ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงที่สั้นที่สุด จากกรุงเทพมหานคร -นครราชสีมา-
บุรีรัมย์-อุดรมีชัย-เสียมเรียบ ด้วยระยะทาง 610 กิโลเมตรเท่านั้น ถ้าเราได้รับการ
ผลักดันให้เป็นด่านการค้าถาวร จะส่งผลให้การท ากิจกรรมทางการค้าและกิจกรรม
ด้านการขนส่ง ดีขึ้นและยังส่งผลให้เกิดประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
ของนครชัยบุ รินทร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบการท่องเที่ยวของเราจะไปเริ่มอยู่ที่
นครราชสีมาที่ ปราสาทหินพิมาย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ปราสาทหินพนมรุ้ง และไปเข้า
ด่านที่สุรินทร์ แล้วไปเข้าที่เสียมราญ และที่พระตะบอง แต่เส้นทางอารยธรรมขอม
จริงๆนั้นจะต้องเข้ามาที่เส้นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเส้นทางสายตะกูนี้เป็นเส้นทางอารย
ธรรมขอมจะมีเรื่องราว Story อารยธรรมขอมโบราณ จึงขอความสนับสนุนจากที่
ประชุมและท่านผู้ว่าทางอุดรมีชัยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมประชุมที่จังหวัดบุรีรัมย์ และได้
คุยกันในเรื่องการสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 70 กิโลเมตรเพ่ือเชื่อมต่อ เชื่องโยง
เส้นทางจากด่านไปยังประเทศกัมพูชา แต่ปรากฏว่ามีการรบกันเสียก่อน ท าให้
ความสัมพันธ์ของประเทศระหว่าง2ประเทศก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันอีกเลย ต่อมาได้มี
โอกาสที่ท่าน ฮอ น าฮง เป็นรองนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงต่างประเทศกัมพูชาได้มีการ พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ไทย ผมก็มองตรงนั้นว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยเราอาจจะร่วมกันผลักดันขอร้อง 
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ให้รัฐบาลไทยให้เงินกู้กับกัมพูชา เพ่ือที่จะต่อเชื่อมเส้นทางเส้นนี้หลังจากนั้นถ้า
สนามบินเปิดด่านถาวรเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเปิดเราเคยพูดกันเล่นเล่นว่าบุรีรัมย์ก็จะ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอม ตรงนี้เรามีแคมเปญที่จะน ามาใช้ 
คือ ทรี คันนทรี่ อิน วัน (3 County in 1) สามารถมาจัดได้ที่บุรีรัมย์ใช้เวลาภายใน 1 
อาทิตย์แล้วเที่ยวได้ 3 ประเทศเราก็จะน าแคมเปญอันนี้ให้ promote ไปประกาศไป
ขายในต่างประเทศชักชวนแนะน าชาวจีนญี่ปุ่นได้เข้ามาเที่ยวเราจะเที่ยวในประเทศไทย
และกัมพูชาและข้ามไปเที่ยวที่ประเทศลาวตอนใต้ ซึ่งจะมีน้ าตกดอนพะเพ็ง น้ าตกหลี่ผี 
และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายการเที่ยวลักษณะนี้จะเป็นสถานที่เกี่ยวกับมรดกโลก 
ท าให้ชาวต่างประเทศเกิดความสนใจซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ถ้าเราสามารถที่จะ
ผลักดันและท าส าเร็จนั้นกจ็ะเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ทั้ง 4 จังหวัด 
และขอชี้แจงว่าโครงการในจังหวัดบุรีรัมย์ เราใช้งบประมาณน้อยมาก แต่ยังติดขัด
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ติดขัดเกี่ยวกับกฎข้อระเบียบ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราสามารถช่วยกัน
ผลักดัน และงบประมาณที่ใช้ถือว่าไม่เยอะมากกับการก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง
ถนน 70 กิโลเมตร มันเป็นเรื่องระหว่างประเทศถ้ารัฐบาลไทย ให้รัฐบาลกัมพูชากู้เงิน
ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด้านการค้านี้เชื่อว่าเงินตรงนี้ก็ไม่ได้เสียเปล่าและรัฐบาลก็สามารถ
เก็บได้คืน แต่ผลพวงต่อเนื่องที่จะติดตามมาประเมินเป็นมูลค่า เราจะต้องมานั่งเก็บ
ตัวเลข เชื่อว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมตัวเลขจะขึ้นหมด ทั้งกิจกรรมทางการบิน กิจกรรม
การท่องเที่ยว เรื่องของเกษตรเรื่องของอุตสาหกรรม เรื่องของพาณิชยกรรม ทุกๆเรื่อง
มันจะขึ้นหมด เพราะประเทศกัมพูชา มีศักยภาพสูงมากเนื่องจากประเทศกัมพูชาถูก
ปิดมานาน จึงเห็นได้ว่า อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศกัมพูชาพุ่งสูง 
ประเทศกัมพูชามีประชากรเยอะประมาณ 17 ล้านคน และยังสามารถส่งสินค้าไปยัง
กัมพูชาไปลาวใต้ไปเวียดนามใต้ ท าให้ศักยภาพของอีสานตอนล่าง นครชัยบุรินทร์เรามี
ศักยภาพที่เพ่ิมขึ้น แต่เหมือนที่ผ่านมาเหมือนประตูของเรานั้นถูกปิด มาวันนี้เราจะมา
ร่วมกันเปิดประตูทั้งทางบกและทางอากาศ ให้ทุกที่ทุกทางได้มีกิจกรรมทางการค้าเข้า
มายังประเทศเรา และงบประมาณที่ใช้นั้นไม่ได้เยอะในส่วนที่น าเสนอมาถือว่าเราใช้
งบประมาณที่น้อยมาเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ จึงขอความสนับสนุนเห็นชอบ
การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร และยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า
ช่องสายตะกูเป็นด่านถาวร 

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เรื่องสนามบินบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ไปไกลเกี่ยวกับเรื่องสนามบิน เรื่องการ  
นครราชสีมา   ท่องเที่ยวไปค่อนข้างไกล และอยากจะยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติที่มีศุลกากร   
(ประธาน) และเรื่องต่างๆ อยากให้มีเที่ยวบินจากต่างประเทศเดินทางมาลงที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี

แนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูง เพราะจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะ ซึ่งจังหวัด
นครราชสีมาเป็นสนามบิน นานาชาติแล้ว แต่ไม่มีเครื่องบินมาบินมาจอด มีการทดลอง  
บินมาสักพักหนึ่ง ผมมองว่าการบินพลเรือน ต้องมีการปรับปรุงทัศนคติ ท าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ข้อจ ากัดทางการบินซึ่งเมื่อก่อน บริษัทกานแอร์ (Kan Airlines) ได้มาเปิด
ให้บริการทางการบินที่จังหวัดนครราชสีมา บินจากจังหวัดเชียงใหม่ มาจังหวัด
นครราชสีมาเพียงแค่เดือนเดียวบอกว่าปฏิบัติผิดเงื่อนไข จึงเกิดปัญหาไม่สามารถ
ด าเนินกิจการทางการบินได้ จังหวัดนครราชสีมาได้มีความพยายามเช่นเดียวกับจังหวัด
บุรีรัมย์ ทางจังหวัดนครราชสีมาก็ได้พยายามเชิญชวน ให้สายการบินต่างประเทศมา
ท าธุรกรรมทางการบิน แต่เราคงไม่มีการบินไปที่ดอนเมืองหรือว่ากรุงเทพ ฯ เพราะไม่
คุ้มค่า เราน่าจะมีเส้นทางการบินในระยะที่ไกล เช่น สมุย รังกาวี สิงค์โปร ฮ่องกง โดย
ไม่ต้องวิ่งเข้าดอนเมือง สามารถใช้สนามบินตรงนี้ได้เลย อาจจะบินไปคุนหมิง ไม่รู้ว่า
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ทางคณะ กรอ. จังหวัด ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้บ้างรึป่าว หากยังไม่ได้เข้าฝาก
ให้น าเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมด้วย ขณะนี้ ทางภาคการบิน บริษัทสายการบินต่างๆ 
เราได้พยายามเชิญชวน แอร์เอเชีย (Air Asia) นกแอร์ (Nok Air) ไลออนแอร์ (Lion 
Air) ที่เป็นสายการบินต้นทุนต่ าเข้ามาแต่ว่าบริษัทการบินนี้ก็มีข้อจ ากัดของเส้นทาง
ทางการบินจากโครงการบินพลเรือนก็ต้องไปเจรจาต่อสู้กัน และทางสายการบินถ้าซื้อ
เครื่องใหม่มาแล้ว ก็มีแนวโน้มที่สนใจ เช่น ไลออนแอร์ (Lion Air) สายการบินของอิน
โดนิเชีย ก็ยังมองหาโอกาสเพ่ือมาท าธุรกิจการบิน ในส่วนของ (Air Asia) นกแอร์   
(Nok Air) น่าจะไม่มาเพราะได้มีกิจกรรมทางการบินที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ดังนั้นเรา
ควรให้ทางด้านภาคเอกชน ทางสมาคมการท่องเที่ยว ประธานหอการค้าต้องช่วยกัน
ผลักดันอีกทางหนึ่ง ว่าเราจะผลักดันในเรื่องของอะไร อาจจะมองในเรื่องของคน 
สินค้า และเรื่องต่างๆ และในส่วนของบุรีรัมย์นั้น มีเป้าหมายค่อนข้างจะชัดเจนที่
สามารถดึงสายการบินมาได้ เพราะว่า ได้เป็น เคาน์เตอร์ (Counter) ทางด้านสนาม
กีฬาไอโมบาย บุรีรัมย์ยูไนเต็ด (i-Mobile Stadium) และสนามแข่งรถ ช้าง อินเตอร์
เนชั่นแนล เซอร์กิต Chang International Circuit By Buriram United ซึ่งทางนั้น
เป็น สปอนเซอร์ หรือ Contact กันอยู่ ถึงจะดึงดูดให้ลูกค้า ประชาชนเกิดความสนใจ 
ในหลักการจังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพที่พร้อมหลายๆด้าน ตามที่ท่านประธานหอการค้า
กลุ่มจังหวัด ฯ กล่าวมาถือว่าดี สามารถเป็นศุนย์กลาง ในจุดนี้ ทางเราก็ส่งเรื่องไปยัง
โครงการบินพลเรือนว่าจะมี เส้นทางการบินอะไร ตารางการบินอะไรที่จะสามารถ
ด าเนินการในจุดๆนี้ได้ และสายการบินใดในต่างประเทศสนใจที่จะมาลงทุนกิจการ
ทางการบิน ก็จะไปว่าในอีกระบบอีกขั้นตอนในตอนนี้เราก็มความเห็นไป ในส่วนที่จะ
ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงผลักดันของคนบุรีรัมย์ทั้งหมด รวมทั้ง Connection ด้วย รวมทั้ง
ทางนักการเมือง พรรคการเมือง หน่วยภาคีเครือข่าย หากบุรีรัมย์ประสบความส าเร็จ
แล้ว ในกรณีที่มีการจัดแข่งขันส าคัญๆ หรือมีการแข่งรถ ทางโรงแรมที่พักในจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดค้างเคียงจะได้ผลประโยชน์ไปด้วย  

 
รองผู้ว่าราชการ  เรื่องของสนามบินที่จังหวัดบุรีรัมย์ คนสุรินทร์ก็ดีใจที่ได้มีสนามบินที่สามารถ 
จังหวัดสุรินทร์ ใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 2 จังหวัดเลย เพราะเป็นจังหวัดที่สามรถเดินทางได้ค่อนข้างสะดวก
 โดยที่ไม่ต้องไปสร้างเอง และเล็งเห็นว่ากรมการบินพาณิชย์ได้มีการส ารวจ และน าเรื่อง 

เข้า ครม. เพราะว่าการสร้างสนามบินพาณิชย์ต้องให้กรมการทางการบิน ถึงจะ
สามารถน าเจ้าหน้าที่ เครื่องไม้เครื่องมือ ลงได้ การใช้คนบุคลากรทางการบินจะต้อง
ได้รับอนุมัติก่อน ดังนั้นจึงค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลา ถ้าจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถ
เดินทางไปต่างประเทศได้อย่างที่ท่านรองวินัย วิทยานุกูล กล่าวผมว่าจะสะดวกมาก   
ไม่ต้องหิ้วกระเป๋าเดินทางไปยังดอนเมือง กรุงเทพฯ ที่มีการจราจรติดขัด ท าให้สะดวก
ในการเดินทางไม่ว่าจะต่อเครื่องหรือว่าเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  จังหวัดนครราชสีมาถ้าไม่สามารถน าเครื่องบินหรือบริษัทสายการบินต่าง ๆ 
นครราชสีมา มาลงท ากิจกรรมทางการบินที่สนามบินนครราชสีมาได้ ทางจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มี 
(ประธาน) แผนการที่จะเปิดเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบิน แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดนครราชสีมา

อยากจะมีสายการมีมาบิน อยากจะเห็นเครื่องบินมาบินจริงๆที่นครราชสีมา ในส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่ามีสายการบินที่มีชื่อเสียงมาลงเรียบร้อยแล้วจะขอให้การสนับสนุน 

 
/ให้จังหวัด ... 
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 ให้จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการสนับสนุนโครงการให้เป็นไปตามที่เสนอมา ในส่วนเรื่องการ

ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางสายตะกูเป็นด่านถาวร จุดผ่อนปรนการค้า
ช่องทางสายตะกู ผมว่าเป็นเส้นทางส าคัญ ผมเคยได้พูดคุยเรื่องนี้ที่สภาความมั่นคง
แห่งชาติในสมัยที่ผมอยู่สระแก้วก็อยากจะสนับสนุนเนื่องจากจังหวัดสระแก้ว ก็ติดกับ
จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ ปริมาณการค้าที่ด่านต่างๆ เรามีปริมาณการค้าค่อนข้างจะ
สูงปีละหลายหมื่นล้านตอนที่ผมมา ประมาณ 6 – 7 หมื่นล้านบาทตอนนี้ไม่ทราบว่า
ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ทั้ง 7 ด่านไม่ว่าจะเป็นที่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อย่างไรก็ตามปริมาณ
การค้า บริเวณจุดผ่อนปรน จุดผ่านแดนชั่วคราว ก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคน
ชายแดน ที่มีความจ าเป็น ช่วงทางสายตะกู มีแนวโน้ม ตามที่ท่านประธานหอการค้า
กลุ่มได้พูดมานั้น แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นโดยเฉพาะเส้นทางอารยธรรมขอม เป็น
ช่องที่ใกล้ที่จะเดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ได้ใกล้ที่สุด แต่ปัญหาของ
ชองสายตะกูมีปัญหาคือปัญหาถนนลูกรัง และปัญหาอีกอย่างคือปัญหาอุทยาน
แห่งชาติ ถ้าจ าไม่ผิดทางบุรีรัมย์จะมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยาน เพราะว่าผมเคย
คุยเรื่องนี้ในสภาความมั่นคงแห่งชาติและยังไม่มามารถขยับด่านเป็นด่านถาวรได้ 
เพราะอุทยานแห่งชาติไม่ไม่ยอมอย่างเดียวเพราะเป็นพ้ืนที่มรดกโลก อุทยานที่เป็น
มรดกโลกมีอยู่  4 อุทยาน คือ อุทยานเขาใหญ่  ทับลาน ปางสีดา และตาพญา        
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อันเป็นมรดกโลก เวลาจะไปท าอะไรในเขตมกรดกโลก
เป็นอะไรที่ยุ่งยากมาก คณะกรรมการ กรอ.  กลุ่มจังหวัด ฯ ไม่ได้ขัดข้องอะไร         
แต่ต้องเสนอไปยังกระทรวงทรัพยากรธรราชาติและสิ่ งแวดล้อม เพ่ือพิจารณา         
แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งสิ้น 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ในการสนับสนุน การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร  

และยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางสายตะกูเป็นด่านถาวรโดยรางงานให้ กรอ. 
ส่วนกลางพิจารณาสนับสนุนต่อไป 

 

  4.4 จังหวัดสุรินทร์ ไม่มีวาระท่ีแจ้ง 
    4.5 เสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การเพ่ิมยอดจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ OTOP และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก    
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสากิจ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ 
 

ดร. สุเมธ แก่นมณี  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มยอดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ OTOP และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 เราได้ส่งมอบงานให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
ตอนล่าง 1 เรียบร้อยแล้ว กลยุทธ์การท่องเที่ยวทั้งหมดของการท่องเที่ยว จ านวน 3   
กลยุทธ์ 9 โครงการ 48 โครงการย่อย 28 เส้นทางการท่องเที่ยว กลยุทธ์OTOP     
14 ขอเน้นโครงการที่ส าคัญๆ เพ่ือเชื่อมต่อที่ท่านประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดได้เสนอ
มานั้น ว่าในลักษณะเนื้องาน วัตถุประสงค์หนึ่งของเราได้พูดถึงเชื่อโยงทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่เสียมเรียบข้อมูลที่เราจะพบก็เสนอว่าทางเสียมเรียบเองก็มีนักท่องเที่ยวที่
เดินทางไปท่องเที่ยวที่นั้นค่อนข้างเยอะราวประมาณ 4 ล้านคน มีประเทศเวียดนาม 
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศกัมพูชา ประเทศเกาหลีไต้ และประเทศไทย เส้นทาง 

/การเดินทาง ... 
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การเดินทางส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่     
จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศไทยแล้วไปต่อที่ประเทศกัมพูชา และมีอีก
ประเภทคือบินตรงเลยแต่ถ้าเรามีสายการบินระยะสั้นไปที่นั่นเลยอาจจะท าให้สะดวกข้ึน
จ านวนนักท่องเที่ยวอาจจะเพ่ิมขึ้นด้วย ในที่นี้ยังขอเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวของ   
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือสิ่งที่เราค้นพบว่าเส้นทางการรถไฟ       
ที่เดินทางจากกรุงเทพเดินทางไปยังส่วนภูมิภาคโดยที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวบินไปที่เสียม
เรียบโดยตรง หรือสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง ก็สามารถเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยมี
โบกี้  น าเที่ยวไล่มาตั้งแต่ นครราชสีมา ปากช่อง ลากไปยาวถึงจังหวัดสุรินทร์แบบนี้อาจ
ท าได้อีกเส้นทางหนึ่งตามรอยพระเจ้าชัยวรมัน เส้นทางอารยธรรมขอม อันนี้ก็สามารถ
ท าได้ หรือย้อนรอยไปก็ได้ ส่วนสิ่งที่เราเห็นความส าคัญคือเรื่องของช้างที่สุรินทร์ที่
ชาวต่างชาติให้ความส าคัญ และความสนใจอย่างยิ่ง ในส่วนของบุรีรัมย์ จะเป็นยกระดับ
ทางด้าน  การกีฬา จะกล่าวถึงเรื่องที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ ได้ไปจัดท าการ Road 
show ประเทศกัมพูชาแล้วที่กล่าวถึงเสียมเรียบสิ่งหนึ่งที่เราพบคือ เราอาจจะขายได้ใน
ระยะสั้น ที่จะพบก็คือเขาเองไม่อยากให้เราเข้ามาขายสินค้าเพราะจะไปท าให้คนยากจน
ประเทศเขาไม่มีอาชีพ ประเด็นต่อไปคือทางออกถ้าเราน าสินค้าในระดับ Premium 
ของเราที่จะเอาไปขายที่โน้นมีความเป็นไปได้เพราะว่าขายให้ ตลาดกลุ่มบน และ
เทคโนโลยีของเขายังมาสูง เพราะกลุ่ม OTOP ของเรามีความโดดเด่นมาก ในส่วนสินค้า
ที่ท าควรจะเป็นสินค้าในระดับไหน อย่างไร มันจะต้องเป็นสินค้าที่ค านึงถึงคนต่างชาติ 
เช่นประเทศจีน ก็จะชอบสีฉูดฉาด แล้วก็สภาพอากาศของประเทศเขา เราจะต้อง
ค านึงถึงผลิตภัณฑ์ของเราที่เขาจะน าไปใช้ในต่างประเทศ ฉะนั้นสินค้าที่น าไปขายใน
ประเทศเขาจะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศพ้ืนที่ที่อยู่ด้วย นอกเหนือจากนั้น
แล้วเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของสินค้านั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้ เวลาที่เขาน า
สินค้ากลับไปแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกและก็จะเสียชื่อเสียงอีกด้วยวิธีการคือ          
กลุ่มจังหวัด ฯ เราไม่ได้มีแต่สินค้า เรายังร้านอาหาร มีผู้ประกอบการ มีโรงละคร โรงแรม 
สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดนี้เป็นตลาดที่เราสามารถน าไปวางได้ ประเด็นที่ 1 คือ ผู้ที่จะไป
วางได้คือผู้ที่รอบรู้ในตลาดในพ้ืนที่แถบนั้น และโดยกลุ่มจังหวัด ฯ อาจจะตั้งหน่วยงาน
หรือสถาบัน เพ่ือจะสรรหาสินค้าเหล่านี้ ไปจ าหน่ายในตลาดรวมทั้งบริหารจัดการ     
ด้านการกระจายสินค้า ด้านการจัดการทางการตลาด และหาแหล่งและผู้ผลิตตามความ
ต้องการของตลาดของพ้ืนที่ต่อไป นี้คือสิ่งที่ต้องการน าเสนอต่อคณะกรรมการในครั้งนี้ 
โดยทางเราได้ส่งผลงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การเพ่ิมยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
โดยใช้รายงาน ฯ ที่เราส่งมอบเพื่อที่จะให้ส่วนราชการได้ไปใช้ต่อไป ส่งทั้งหมด 50 ชุด 

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รายงานผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวขอให้ส่งให้หน่วยงานราชการให้ได้เอาไปใช้ 
นครราชสีมา   ประโยชน์ หลายๆเรื่องท่ีทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้วิจัยมาหลายๆเรื่องก็สามารถ 
(ประธาน) น าไปใช้ประโยชน์ ในเรื่องทางด้านการท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์ด้านนี้น่าจะเยอะ      

แต่เรื่อง OTOP น่าจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการวางจ าหน่ายสินค้า  
 

ดร. สุเมธ แก่นมณ ี  สินค้าของเรายังไม่มีการวางจ าหน่ายแต่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศคิดจาก  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นักท่องเที่ยว ที่บินจากไทยไปที่โน้นหรือบินจากที่โน้นมาไทย นี้คือกลุ่มหนึ่ง และอีก  

กลุ่มหนึ่งคือทางบ้านเราอย่างการ Road show สถานีโทรทัศน์ ท าให้รู้จักสินค้า 
 

/รองผู้ว่าราชการ ... 
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(ลงช่ือ)                                                 ผู้ตรวจรายงาน ฯ  
               
                  (นางพรทิพย์  ยุทธวารีชัย) 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 

(ลงช่ือ)                                         ผู้จดบันทึก 
 
              (นางสาวณัฐวรรณ  หลงศรี) 
        เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เรื่องการไปขายสินค้าที่ต่างประเทศนั้นสินค้าบ้านเราสามารถได้รับการตอบรับ 
นครราชสีมา  จากต่างประเทศขายดีมาก สินค้าอะไรที่ติดตราว่า Made in Thailand นี้สามารถ 
(ประธาน)  ขายได้หมด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ขายดีมาก รสนิยมในการซื้อสินค้า มีส่วน

ช่วยให้การจ าหน่ายดีขึ้น ส่วนประเทศกัมพูชา สินค้าที่เข้าประเทศเขามากคือสินค้าจาก
ประเทศจีนแต่ของจีนจะมีคุณภาพไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากประเทศไทยซึ่งได้
มาตรฐานกว่า และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คือ ท่านนิรันดร์ กัลยาณมิตร  ได้เคยจัด 
Road show ที่เสียมเรียบ ผมได้มีโอกาสได้ไปด้วย MATCHING ทางการค้า ได้รับการ
ตอบรับสินค้าจ านวนมาก และร้านที่ได้รับการนิยมมากในครั้งนั้นคือ ผัดหมี่โคราช ได้
เป็นตัวแทนในการขายของประเทศกัมพูชา ซึ่งหมี่โคราชนี้เป็นที่นิยมมาก อย่างเครื่อง
สานพลาสติก ที่บ้านเราขาย 200 หรือ 300 บาท เมื่อน าไปขายที่นั้น ขายใบละ 500 
บาทแย่งกันซื้อ ตลาดจริงๆ คนที่นั่นเขามีก าลังซื้อ ในเรื่องของการผลิตสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์เข้ายังไม่ถึง ถือได้ว่าเป็นโอกาสทองของประเทศเราเพ่ือจะน าสินค้าออกไป
ขายยังต่างประเทศ ในเรื่องของเส้นทางรถไฟ ผมคิดว่าค่อนข้างจะยากที่ เราจะท าต่อ
จากนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ เพราะเส้นทางรถไฟที่เราท าเส้นทางจาก แปดริ้ว
ผ่านสระแก้ว และปอยเปต ยังขาดไปอีก 10 กิโลเมตร แต่จากฝั่งโน้นคือ บันเตีย เมียน
เจย ทางการจีนมาท าเส้นทางรถไฟเรียบร้อยแล้ว แต่จะขาดช่วงที่เราท าสงครามกับ
ประเทศกัมพูชา ขาดที่สถานีอรัญประเทศ สถานีคลองลึก กับสถานีปอยเปต รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ สมัยที่ท่านเป็นเลขา สศช.   
ได้ไปดูพ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมทางรถไฟแล้ว จะมีการวิ่งทางรถไฟจากกรุงเทพ ฯ มาแปดริ้ว    
มาสระแก้ว แล้วข้ามไปปอยเปต รวมไปถึงเสียมเรียบ จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่อ านวย
ความสะดวกได้  จะอย่างไรก็ตามที่กระทรวงมหาดไทย ให้  ทางมหาวิทยาลัยได้
ท าการศึกษา ในเรื่องของความเชื่อมโยง ทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการศึกษาต่างๆ และ
เรื่องของหัวข้อ OTOP เป็นหลักโดยที่ท่านได้ส่งผลงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้
จังหวัดต่างๆ น าข้อมูลไปศึกษาเพ่ือจะเป็นประโยชน์ในหน่วยงานของท่านว่าจะมี
แนวโน้มความเป็นไปได้และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ รายงานโครงการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การเพ่ิมยอดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ 

OTOP และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

 
ระเบียบวาระท่ี 5         เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
มติที่ประชุม   ไม่มีวาระ 
 
ปิดประชุม  12.30 น. 
 

****************** 
 

 


